



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (งานบริหารทั่วไป) โทร. 0 - 2241 - 9007 ภายใน 1202

ที่ มท 0802.1/ว 237

วันที่ 16 มิถุนายน 2553

เรื่อง ข่าวดูประชาสัมพันธ์ กจ.

เรียน รอง อสจ., ผชช., ผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วย กจ. ได้จัดทำข่าวดูประชาสัมพันธ์ กจ. เป็นประจำทุก ๆ 2 เดือน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2553 เป็นงวดแรก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของ กจ. และเป็น
ช่องทางการสื่อสารความเคลื่อนไหวการบริหารงานบุคคลของ สจ. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สจ.
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ กจ. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สจ.
www.thailocaladmin.go.th มุม กจ.

ในการนี้ กจ. ได้ส่งข่าวดูประชาสัมพันธ์ ๑ ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2553 มาพร้อม
กับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

(นายชลธี ยังตรง)

ผอ.กจ.



ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ฉบับที่ 2/2553 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2553

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ข่าวเด่นประจำเดือน

😊 **ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สด.จำนวน 2 ท่าน คือ นางรุ่งรชณี รุ่งมณี ตำแหน่ง ผอ.สพง. สังกัด สน.พส. และ นายกาญจน์ ประสมแก้ว ตำแหน่ง นทบ.ปก. สังกัด กจ. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากการพิจารณาของคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน (วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี) ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ขอให้ข้าราชการทั้ง 2 ท่าน รักษาความดีตลอดไป และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับข้าราชการ สด.นำไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เหมือนกับคำที่ใช้ในราชการ สด. ที่ว่า “ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”**

👉 **ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างของ สด. ได้ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง โดยมี ร.อ.สด. (นายวิระวัฒน์ ชื่นวาริน) เป็นประธานฯ เมื่อเดือน มีนาคม และ มิถุนายน 2553 โดยกำหนดแผนภูมิผังโครงสร้าง สด.ในส่วนกลาง เพื่อเป็นประเด็นนำไปพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเป็นโครงสร้าง สด.ในส่วนกลางฉบับสมบูรณ์ สำหรับส่วนภูมิภาคสนับสนุนให้มีการยกฐานะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นส่วนราชการภูมิภาคตามกฎหมาย โดยให้มีผู้แทนท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมให้ข้อมูลต่อไป**

👉 **ความคืบหน้าการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมฯ คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง มท. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมฯ จำนวน 6 ตำแหน่ง และ อ.ก.พ.มท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมฯ จำนวนดังกล่าวแล้ว สำหรับตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายฯ และหัวหน้ากลุ่มการเงินฯ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อยู่ในระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของกระทรวงก่อนที่จะนำเสนอ อ.ก.พ.มท.ต่อไป**

สำหรับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดที่จะขอปรับเป็นอำนาจการสูงอยู่ระหว่างการออกแบบสอบถาม เพื่อสำรวจข้อมูลจัดกลุ่มตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน โทร. 0-2243-6636 ภายใน 1204

👉 **สด. โดย กจ. ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สด.กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ สด.เข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 5501 ชั้น 5 อาคาร 5 สด. ผลการคัดเลือกคงจะได้รับทราบกันแล้ว ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกด้วย**

๑๖๖ สด. โดย กจ. ได้ดำเนินการโครงการสัมมนาหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ” (Professional Organizer - Department of Local Administration) ของท้องถิ่นจังหวัด ในวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

๑๖๗ กจ. ได้จัดโครงการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับการกิจให้กับข้าราชการในส่วนกลาง ทุกสำนัก/กอง สำนัก/กอง ละ 2 คน เข้าร่วมโครงการฯ แจงรายชื่อให้ กจ. ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยจะดำเนินการในวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2553 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก และศึกษาดูงานที่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและโครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหาและระบบงานดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน โทร. 0-2243-6636 ภายใน 1204

@ ตามที่ สด. จะพิจารณาดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษานูตริให้กับบุตร ข้าราชการและบุคลากร สด. ประจำปี พ.ศ. 2553 โดยกำหนดให้ส่งและยื่นเอกสารถึง กจ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากระยะเวลาการยื่นคำขอรับทุนฯ อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการสวัสดิการ สด. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการดังนี้

1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนฯ กรอกใบสมัครฯ และจัดส่งเอกสารให้คณะทำงานระดับสำนัก/กอง สดจ.จังหวัด, สำนักงาน จ.ส.ท., สอ.สด. ทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553

2. คณะทำงานระดับสำนัก/กอง, สดจ.จังหวัด, สำนักงาน จ.ส.ท., สอ.สด. พิจารณาและจัดส่งเอกสารให้ กจ. ทราบ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ โทร. 0-2241-9011 ภายใน 1208 โทรสาร 0-2243-6637

๑๖๘ กจ. ได้ดำเนินการตามโครงการนิเทศงานการบริหารงานบุคคลของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างต่อเนื่อง และได้นำเสนอไปแล้วในช่วง กจ. ฉบับที่ 1/2553 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

ครั้งที่	ระหว่างวันที่	สถานที่นิเทศงานฯ	หมายเหตุ
4	4 – 7 พ.ค. 2553	สดจ. น่าน, แพร่, ลำปาง	
5	11 – 12 พ.ค. 2553	สดจ. กระบี่, พังงา	

กำหนดการดำเนินโครงการฯ ครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 ณ สดจ.บุรีรัมย์, สุรินทร์ และศรีสะเกษ และจากการดำเนินการที่ผ่านมา 5 ครั้ง ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

๑๖๙ สด. โดย กจ. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยการตอบแบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำนักงานคณะกรรมการฯ และเพื่อทราบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมกรรมการทุจริต การส่อไปในทางทุจริต การเข้ามามีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและรังเกียจพฤติกรรมกรรมการทุจริต สามารถเป็นพลังกลไกตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ ขอความร่วมมือบุคลากร สด. และประชาชนทั่วไปตอบแบบสอบถามส่งคืน กจ. ต่อไป สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวินัย โทร./โทรสาร 0 – 2243 - 0843 ภายใน 1206

📞 พบกันใหม่ฉบับหน้า...